

CHỈ THỊ
về tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19
trên địa bàn quận

Thời gian vừa qua, thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thành phố, công tác phòng chống dịch CoVid-19 trên địa bàn quận đã đạt được nhiều kết quả tích cực; huy động sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của các doanh nghiệp, tổ chức và người dân, không chỉ nghiêm túc chấp hành các quy định phòng chống dịch mà còn tự nguyện tham gia đóng góp công sức, của cải vật chất; phát huy tốt vai trò của Nhân dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể trong công tác phòng, chống dịch. Các lực lượng, đặc biệt là tuyến đầu đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, quyết tâm vì mục tiêu kiểm chế và ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn quận. Với sự nỗ lực, quyết tâm đó, quận Ba Đình cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh, hoàn thành nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng trong 8 tháng đầu năm 2021, được các cấp ghi nhận, cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, ủng hộ.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh CoVid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, xuất hiện một số ổ dịch và ca nhiễm trong cộng đồng trên địa bàn quận. Những ngày cuối đợt giãn cách thứ ba, xuất hiện tâm lý chủ quan, lơ là trong một bộ phận nhỏ người dân về chấp hành các quy định phòng chống dịch.

Phát huy vai trò, vị trí là địa bàn trung tâm hành chính – chính trị của Thủ đô và cả nước; kiên trì mục tiêu giữ vững ổn định địa bàn, kiểm chế và ngăn chặn dịch bệnh; đòi hỏi cả hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên, nhân dân quận tiếp tục thống nhất với quyết tâm cao, tập trung thực hiện các biện pháp phòng dịch thực chất, hiệu quả hơn, tranh thủ thời gian vàng để nhanh chóng ngăn chặn, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh; bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay.

Quán triệt thực hiện Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Trung ương, Thành phố và quận; Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu Ban Chỉ đạo, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch quận, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể từ quận tới cơ sở, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận, trước hết là đồng chí Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND, thủ trưởng cơ quan đơn vị, cán bộ chủ chốt các cấp thực hiện nghiêm Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 01/9/2021, Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 30/7/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ thị 04-CT/QU ngày 31/7/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo,

tổ chức thực hiện triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả việc giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đặc biệt lưu ý một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện một cách thực chất, hiệu quả Kết luận số 13-KL/QU ngày 03/8/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy về “*Tăng cường công tác dân vận trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Ba Đình*” nhằm huy động sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác phòng chống dịch Covid-19; lấy hiệu quả phòng, chống dịch làm thước đo năng lực cán bộ nhất là người đứng đầu; năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là cấp ủy chi bộ - hạt nhân chính trị tại cơ sở; vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Công văn số 190-CV/TU ngày 30/8/2021 và chỉ đạo của Quận ủy tại Công văn số 446-CV/QU ngày 31/8/2021 về “*Tăng cường phân công cán bộ, đảng viên tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới*”; đồng thời, huy động đội ngũ công chức, viên chức, sinh viên, người lao động trên địa bàn cùng tham gia phòng, chống dịch.

Đẩy mạnh vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên tạo sức lan tỏa trong cộng đồng; lấy tổ Covid-19 cộng đồng làm nòng cốt, lựa chọn những đảng viên và người có uy tín làm trung tâm để quy tụ và phát huy sức mạnh nhân dân tham gia chống dịch tại các chốt kiểm soát ở địa bàn dân cư; thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Thành phố: xã, phường là “pháo đài”; người dân là “chiến sỹ”, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch; chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của Nhân dân.

Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo toàn diện công tác phòng chống dịch Covid-19. Ban Thường vụ Quận ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tham gia Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quận (đồng chí Bí thư Quận ủy là Trưởng Ban; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận là Phó Trưởng ban; đồng chí Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND quận là Phó Trưởng ban Thường trực, Chỉ huy Trưởng Sở chỉ huy phòng chống dịch quận).

2. Tập trung chỉ đạo thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm phòng chống dịch hiện nay “*Giãn cách, xét nghiệm, tiêm chủng, an sinh*”. Giãn cách xã hội phải “*ng nghiêm ngặt*”, thực hiện quyết liệt, triệt để, nghiêm túc, có hiệu quả thực chất theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố; kiểm soát chặt hơn, áp dụng các biện pháp phòng dịch cao hơn trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công tác; thực hiện nghiêm việc ứng trực 24/24/7 tại Ban Chỉ đạo, Sở Chỉ huy phòng chống dịch, sẵn sàng xử lý các tình huống khi cần thiết, không để lúng túng, bị động.

Tiếp tục duy trì các chốt trực, chốt tự quản cộng đồng sau rà soát, đảm bảo hiệu quả và kỷ cương; kiểm soát chặt, quán triệt rõ để người dân đồng hành thực hiện nghiêm việc cách ly gia đình với gia đình, khu phố với khu phố, phường với

phường; nhất là khu vực phong tỏa, nơi có nguy cơ cao; chấn chỉnh triệt để tình trạng “*chặt ngoài, lỏng trong*”; nhân rộng các mô hình “*xây dựng vùng xanh an toàn*” đang được tổ chức thực hiện hiệu quả tại các địa bàn dân cư, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trọng tâm là siết chặt quản lý, kiểm tra, giám sát từ các ngõ, phố, kiểm tra lưu động trên các tuyến đường gắn với kiểm tra các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm về phòng, chống dịch Covid-19, việc cấp và sử dụng giấy đi đường...

Triển khai hiệu quả mô hình “*Gia đình an toàn Covid-19*”, kêu gọi, vận động, giải thích, thuyết phục, hướng dẫn, yêu cầu từng hộ gia đình thực hiện nghiêm cam kết không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết, “*ai ở đâu, ở đó*”. Huy động sự tham gia, chấp hành, tuân thủ của từng người dân, coi đây là yếu tố quyết định thành công trong phòng, chống dịch tại địa bàn.

3. Căn cứ tình hình thực tế, bám sát sự chỉ đạo của Thành phố, Ban chỉ đạo phòng chống dịch CoVid-19 quận tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo UBND quận triển khai các biện pháp tăng cường hơn, siết chặt hơn đối với những khu vực “*vùng đỏ*”, “*vùng da cam*”. Tổ chức cách ly, phong tỏa triệt để “*vùng đỏ*”, bảo đảm chặt chẽ từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, đúng nguyên tắc cách ly, ngăn ngừa lây nhiễm chéo.

Tiếp tục triển khai các giải pháp “*Giữ vững và mở rộng vùng xanh*”; hoàn thiện các kế hoạch, phương án chi tiết tại từng cơ quan đơn vị, nhất là tại các khu đông dân cư, địa bàn phức tạp, các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh... chủ động kích bản phương án phòng, chống dịch, không để lúng túng, bị động; đồng thời có phương án tổ chức sản xuất, lưu thông hàng hóa, an sinh xã hội phù hợp.

4. Đẩy mạnh xét nghiệm diện rộng theo chỉ đạo của Thành phố và kế hoạch của quận. Thực hiện xét nghiệm hiệu quả, chính xác; tầm soát phải triệt để; tập trung ưu tiên xét nghiệm các vùng, các đối tượng có nguy cơ cao; xét nghiệm toàn bộ người dân trong các vùng phong tỏa, cách ly, nhằm bóc tách triệt để F0, truy vết hết F1, chuyển cách ly tập trung kịp thời; từng bước làm sạch, chuyển hóa “*vùng đỏ*” thành “*vùng da cam*”, chuyển nhanh “*vùng da cam*” thành “*vùng xanh*”; tiến tới tổ chức xét nghiệm diện rộng cả “*vùng xanh*”.

Tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin đảm bảo an toàn, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, quy định; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi trục lợi, vi phạm trong công tác tổ chức tiêm vắc xin. Chủ động sẵn sàng kích hoạt ngay khu cách ly tập trung tại trường Cao đẳng Y tế Hà Nội và tiếp tục củng cố, bổ sung cơ sở vật chất cho khu cách ly tập trung tại trường Trung cấp Kinh tế Hà Nội, sẵn sàng chuyển hóa thành cơ sở điều trị F0 thể nhẹ khi có chỉ đạo và quyết định của Thành phố.

5. Đảm bảo an sinh xã hội, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch CoVid-19 đảm bảo đúng quy định của Trung ương, Thành phố với phương châm “*không có ai trên địa bàn Thành phố khó khăn do dịch bệnh Covid-19 mà không được hỗ trợ*”;

hạn chế thấp nhất phát sinh khiếu nại, tố cáo. Đảm bảo giải quyết các chế độ, chính sách công tâm, khách quan; thực hiện thu dung, hỗ trợ người lang thang trên địa bàn quận. Căn cứ tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức phát động phong trào toàn dân, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và các tổ chức thiện nguyện có nhiều việc làm thiết thực hỗ trợ người dân gặp khó khăn.

Đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa, quan tâm đặc biệt công tác phòng chống dịch tại các chợ trên địa bàn, triển khai xây dựng kho tích trữ hàng hóa thiết yếu cấp quận và phường.

Chủ động làm tốt công tác bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

6. Ban Chỉ đạo và Sở Chỉ huy phòng chống dịch quận, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy – tổ trưởng tổ công tác phụ trách các TCCS Đảng, tổ công tác phòng chống dịch CoVid-19 tăng cường mật độ kiểm tra đột xuất, kiểm tra việc ban hành và thực hiện quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, Sở chỉ huy, việc phân công nhiệm vụ của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ phường, đội ngũ cán bộ, công chức trong việc triển khai công tác phòng, chống dịch CoVid-19; qua các cuộc kiểm tra phải có kết luận rõ ràng, kịp thời kiến nghị, đề xuất Ban Thường vụ Quận ủy, UBND quận biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt và phê bình, xử lý nghiêm trường hợp lơ là, làm không tốt.

HĐND quận bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của HĐND Thành phố để xem xét, quyết nghị bổ sung kinh phí và cân đối, phân bổ nguồn lực đảm bảo phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn quận trước mắt và lâu dài.

UBND quận tiếp tục chỉ đạo Sở Chỉ huy, các tổ công tác của Sở Chỉ huy quyết liệt điều hành các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND 14 phường chuẩn bị kỹ lưỡng, hoàn thiện các kế hoạch cụ thể, kịch bản chi tiết, quy chế hoạt động ở từng địa bàn và vùng giáp ranh; huy động sự vào cuộc một cách đồng bộ, thống nhất giữa các lực lượng, đặc biệt là y tế, công an, Ban Chỉ huy quân sự, quản lý thị trường...; đồng thời tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong quá trình thực hiện.

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận giữ vai trò nòng cốt huy động, điều phối các tổ chức thành viên và vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nguồn lực, đóng góp tâm sức, triển khai các hoạt động an sinh xã hội theo chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và quận đảm bảo kịp thời, hiệu quả, an ninh, an toàn, công bằng, minh bạch.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị của Thành phố và quận, thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chỉ đạo, Sở chỉ huy phòng chống dịch quận kết quả thực hiện. Trường hợp khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh vấn đề đột xuất, kịp thời báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy để chỉ đạo giải quyết.

Đảng ủy 14 phường chỉ đạo khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch phường; thống nhất mô hình Bí thư Đảng ủy là trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND phường là phó trưởng Ban Chỉ đạo, chỉ huy trưởng Sở chỉ huy; kịp thời ban hành quy chế, phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên.

Các ban Đảng và Văn phòng Quận ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nắm chắc tình hình, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Quận ủy chủ động, kịp thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân đối với các biện pháp phòng, chống dịch của Thành phố và quận.

Tiếp tục thực hiện Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Thành ủy, toàn hệ thống chính trị và nhân dân quận Ba Đình phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, ý chí quyết tâm sớm đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ an toàn cho Thủ đô và quận, ổn định đời sống nhân dân.

Chi thị này phổ biến đến chi bộ để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy,
- TT HĐND – lãnh đạo UBND Thành phố, (để b/cáo)
- Các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy,
- Thường trực Quận ủy,
- TT HĐND – lãnh đạo UBND quận,
- Các ban Đảng và Văn phòng Quận ủy, (để t/hiện)
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH quận,
- Các phòng, ban, ngành quận,
- Các TCCS Đảng trực thuộc,
- Lưu Văn phòng Quận ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Hoàng Minh Dũng Tiến